
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๑๕  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพุธที ่ ๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชมุใหญ่วุฒิสภา  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๓  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์ 
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว
เปิดประชุม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสตูล  พรรคภูมิใจไทย  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(นายประภัตร  โพธสุธน)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายกูเฮง  ยาวอหะซัน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนราธิวาส  พรรคประชาชาติ  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม   
(พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายมนูญ  สิวาภิรมย์รัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเศรษฐกิจใหม่  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
(นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ผู ้ปฏิบัติหน้าที ่ประธานของที ่ประชุม ได้เสนอให้ที ่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสุรินทร์  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ซึ่งเลื่อน
มาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๒  (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ   

(ส าเนา) 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ปัญหาการใช้พื้นที่สนามกีฬาห้วยขวาง
ของการเคหะแห่งชาติ   

๓. กระทู้ถาม  ของ  นางผ่องศรี  แซ่จึง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ   

กระทู้ล าดับที่  ๒ – ๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  (นายจุติ  ไกรฤกษ์)  เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถามล าดับที่  ๓  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ปฏิบัติหน้าที่ต่อ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๔.๐๓ – ๑๔.๔๘  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ท าหน้าที่ประธานในห้อง
กระทู้ถาม  จากนั้นได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การขุดลอก  “บึงค าอ้อ”  บ้านพันนา  ต าบล
พันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตน้ าประปาในหมู่บ้าน  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามได้ขอถอน
กระทู้ถามดังกล่าว  ซึ่งกระท าได้ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๓   

๒. กระทู้ถาม  ของ  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์   เรื่อง  ปัญหาการเข้าซื้อกิจการ
มหาวิทยาลัยเอกชนของไทย  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัย  และนวัตกรรม  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพุธที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคอนาคตใหม่  เรื่อง  นโยบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือ 
และดูแลคุณภาพชีวิตของทารกในครรภ์มารดา  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (นายจุติ  ไกรฤกษ์)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 
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๔. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคอนาคตใหม่  เรื่อง  ขอให้ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชาวมอญ  ในชุมชน
บางกระดี่  เขตบางขุนเทียน  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  (นายอิทธิพล  
คุณปลื้ม)  เป็นผู้ตอบ   

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง  
งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒  มกราคม  ๒๕๖๓   

ที่ประชุมรับทราบ 

ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ 
เรื่องด่วน  โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  
ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๒  คือ   

๑. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และตรวจสอบผลกระทบของการใช้กัญชาในรูปแบบต่าง ๆ  
ในประเทศไทย  ซึ่ง  นายเท่าพภิพ  ลิ้มจิตรกร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  
พรรคอนาคตใหม่  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๑)   

๒. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาและตรวจสอบ  การน ากัญชา  กัญชง  ไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ  ในประเทศไทย  
ซึ่ง  นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดชัยภูมิ  พรรคเพื่อไทย  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๒)   

๓. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องใบกระท่อมอย่างเป็นระบบ  ซึ่ง  นายเทพไท  
เสนพงศ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พรรคประชาธิปัตย์   
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๓) 

๔. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแก้ปัญหาการใช้กัญชา  กัญชง  กระท่อม  อย่างเป็นระบบครบวงจร  ซึ่ง  
นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  
กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๔) 
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๕. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องใบกระท่อมอย่างเป็นระบบ   ซึ่ง  
นายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสงขลา  พรรคภูมิใจไทย  
และนายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดกระบี่  พรรคภูมิใจไทย  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๕) 

โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าญัตติท านองเดียวกันอีก  ๑  ฉบับ  ซึ่งยังมิได้
บรรจุระเบียบวาระ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ  ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทน 
ราษฎรตั้งคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการปรุงต ารับยาโดยมีสว่นผสม
ของกัญชาในสถานพยาบาลและคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพ  
ซึ่ง  นายประสงค์  บูรณ์พงศ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเสรีรวมไทย  
เป็นผู้เสนอ   

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๖  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  มีสมาชิกฯ  
อภิปราย  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน)  ตอบชี้แจงจนได้เวลา
พอสมควรแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติ
ดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๒๑.๐๓  นาฬิกา 

 
 

(นายสรศักดิ์  เพียรเวช) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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